



# เทศบาลตำบลปะทิว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔



## เทศบาลตำบลปะทิวร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๔ เทศบาลตำบลปะทิวจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวเป็นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน กิจกรรมภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พิธีห่มผ้าพระใหญ่และการแสดงดนตรีนั้ญ สุวีณา ณ บริเวณวัดเขาเจดีย์ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร



# »»» บทบรรณาธิการ

ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้ว ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในปีนี้มีน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ต้องขอความร่วมมือให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ใช้ในขณะนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลไม่ค่อยจะแน่นอนอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ และช่วยกันระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดจากไฟไหม้กันด้วย ก่อนออกจากบ้านควรตรวจดูให้เรียบร้อยก่อน โดยเฉพาะการจุดธูปจุดเทียนในการไหว้พระและการประกอบอาหารในครัวเรือน

หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยในภาคใต้ เทศบาลตำบลปะทิวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวปะทิวในการช่วยบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับชมรมนายกฯจังหวัดชุมพรและได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในอำเภอหลังสวน ต้องขอขอบคุณน้ำใจของชาวปะทิวอีกครั้งครับ

นายมนต์ชัย โกษฐเพชร  
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว



**ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**  
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๔ เทศบาลตำบลปะทิวร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปะทิวจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและลดการขยายพันธุ์สุนัขและแมวภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว โดยนักศึกษาจากสถาบันพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรม



**วันจักรี**  
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๕๔ นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันจักรี โดยสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิวเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอปะทิว



**ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร**  
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๕๔ นายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานออกมารับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร โดยร่วมกับสมาคมนายกฯจังหวัดชุมพร แจกของช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอหลังสวน



**พิธีมอบวุฒิบัตร**  
เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๔ เทศบาลตำบลปะทิวจัดโครงการบัณฑิตน้อยเพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน โดยมีนายมนต์ชัย โกษฐเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวเป็นประธานในพิธี ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

